
BORGARRÁÐ 8. nóvember 2018: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
ráðningu forstöðumanns Höfuðborgarstofu - R18110071

Nú var tilkynnt í gær um ráðningu forstöðumanns höfuðborgarstofu. Óskað er eftir 
upplýsingum um hvernig var staðið að ráðningarferlinu, var staðan auglýst og hver voru 
hæfnisskilyrði? 


